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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกุงศรี 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 คร้ังที่ 1 

วันที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 
ณ ห้องประชุมศรีลำหนองแสน  สำนักงานเทศบาลตำบลหนองกงุศรี 

ผู้มาประชุม 

ลำดับ ชื่อ  - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นายธนบดี  ศรีโคตร ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองกุงศรี ธนบดี  ศรีโคตร 

๒ นายทองพูน  นนท์ตรี รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองกุงศรี ทองพูน  นนท์ตรี 

๓ นางวงเดือน  พันธ์สวัสดิ์ เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองกุงศรี วงเดือน  พันธ์สวัสดิ์ 

๔ นายไตรภพ  คำตู้ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ไตรภพ  คำตู้ 

๕ นายอภิวันท์  น้อยจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 อภิวันท์  น้อยจันทร์ 

๖ นายกฤษฎา  ศิรินคร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 กฤษฎา  ศิรินคร 

๗ นางคะนอง ภูนารี  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 คะนอง ภูนารี 

๘ นายบุญล้วน  ภูสมพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 บุญล้วน  ภูสมพงษ์ 

๙ นายถนอม  ศรีพระธรรม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ถนอม  ศรีพระธรรม 

10 นายคำพอง วงค์วิพัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 คำพอง วงค์วิพัฒน์ 

11 นายสุวรรณ์  บุษดี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สุวรรณ์  บุษดี 

12 นายชาตรี  นนท์มุลตรี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ชาตรี  นนท์มุลตรี 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑ นายนิคม  อรรคเศษฐัง รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองกุงศรี  นิคม  อรรคเศษฐัง 

๒ นายบุญหนา  คลังแสง รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองกุงศรี  บุญหนา  คลังแสง 

๓ นายพิทักษ์  สุวรรณชาติ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองกุงศรี พิทักษ์  สุวรรณชาติ 

๔ นายชำนาญ  มาตรา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองกุงศรี ชำนาญ  มาตรา 

๕ นางภัทริกา ต่างใจเย็น รองปลัดเทศบาลตำบลหนองกุงศรี ภัทริกา ต่างใจเย็น 

6 นางอังคณา สาระขันธ์ ผู้อำนวยการกองกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อังคณา สาระขันธ์ 

7 นางจงกลณี  กุลชนะรงค์ ผู้อำนวยการกองคลัง จงกลณี  กุลชนะรงค์ 

8 นางดารณี มนตรีบุตร ผู้อำนวยการกองการศึกษา ดารณี มนตรีบุตร 

9 นายนพพล  พิมพิวาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นพพล พิมพิวาล 

10 นายประวิทย์  พงษ์อุดทา ผู้อำนวยการกองช่าง ประวิทย์พงษ ์อุดทา 

11 นางสาวจรรยาพร โตรอด ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม จรรยาพร โตรอด 

12 นางสาวพวงเพ็ชร มาตรา ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ พวงเพ็ชร  มาตรา 

13 นางธิดารัตน์ พัฒนโพธิ์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ธิดารัตน์ พัฒนโพธิ์ 

14 นายวีรยุทธ  สายยาพัฒน์ นิติกรชำนาญการ วีรยุทธ  สายยาพัฒน์ 

15 นายธัมมคุณ พันธ์สวัสดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน ธัมมคุณ พันธ์สวัสดิ์ 
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- เริ่มประชุม 09.30 น 

ระเบียบวาระท่ี 1      เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายธนบดี  ศรีโคตร ประธานสภาเทศบาลฯ  เรื่องท่ีหนึ่งเนื่องจากวันนี้ทางท่านนายกได้เดินทางไปรับนโยบาย
จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดที่ศาลากลางซึ่งท่านก็ได้มอบหมาย
ให้ทางท่านรองนายกฯท่านนิคม อรรคเศษฐัง ซึ่งรักษาราชการ
แทนท่านนายกในวันนี้ และ เป็นผู้แถลงญัตติแทน 

 เรื่องที่สองขอต้อนรับท่านนพพล พิมพิวาล หัวหน้าสำนักปลัด
ซึ่งย้ายมาก็ถือว่าได้มาเป็นครอบครัวเดียวกันและได้เข้าร่วม
ประชุมสภาครั้งแรกในนามหัวหน้าสำนักปลัดทางสภาเทศบาล
ตำบลหนองกุงศรีขอต้อนรับท่าน ด้วยความยินดี 

 เรื่องที่สามขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมวันลอยกระทงในวันที่ 
27 พฤศจิกายน 2566 ซึ ่งกำหนดการก็ได้ร ับตั ้งแต่ว ันที่
ประชุมกันแล้ว ในส่วนเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบนั้น
ก็มีเพียงสามเรื่องเท่านี้ ผมจะขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 

นายธนบดี  ศรีโคตร ประธานสภาเทศบาลฯ     ๒.๑ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกุงศรี  สมัย
สามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ๒๕๖6  สำเนา
อยู่ในมือของทุกท่านแล้ว ให้ทุกท่านได้ตรวจดูว่ามีข้อ เพิ่มเติม 
หรือแก้ไขหรือไม่  ให้ท่านสมาชิกได้ตรวจสอบดู ในส่วนหน้าที่ 24 
ตรงที ่ท่านรองปลัดวรรคที ่ 2 คำว่า เทศบาลญัติ แก้ไขเป็น       
เทศบัญญัติ เชิญท่าน รองประธานสภาฯ 

นายทองพูน  นนท์ตรี รองประธานสภาเทศบาลฯ ขอแก้ไขในหน้าที่ 27 บรรทัดที่ 13 จากข้างล่างขึ้นข้างบน   
คำว่าอาศัยต้นแบบจากพระธาตุยาคุม  แก้ไขเป็น  พระธาตุยาคู 

นายธนบดี  ศรีโคตร ประธานสภาเทศบาลฯ   มีท่านใดเสนอแก้ไขเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดเสนอผมจะ
ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด เห็นสมควรรับรองรายงานการ
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 เดือน 
สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖6  โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์จำนวน 12 เสียง รับรองรายงานการประชุม
สภาเทศบาลตำบลหนองกุงศรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อ
วันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖6 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
นายธนบดี  ศรีโคตร ประธานสภาเทศบาลฯ  ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๓.๑ รายงานผลการปฏิบัติราชการ 

ไตรมาสที ่ ๔ (กรกฎาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖) เชิญ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

นางสาวพวงเพ็ชร มาตรา ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เรียนท่านประธานสภา ท่านรอง
ประธานสภาท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน ดิฉ ันนางสาวพวงเพ็ชร มาตรา ผู ้อำนวยการกอง
ย ุทธศาสตร ์และงบประมาณได ้ร ับมอบหมายจากท ่าน
นายกเทศมนตรีให้เป็นผู้รายงานผลการปฏิบัติราชการไตรมาสที่
สี่เดือนกรกฎาคม 2566 ถึงกันยายน 2566 ซึ่งเอกสารได้แจก
ให้ท่านสมาชิกสภาแล้ว ขออนุญาตนำเสนอเป็นวิดิทัศน์ตาม
รายละเอียด 

 

ที่ประชุม ชมวิดิทัศน์นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติราชการ ไตรมาสที่ ๔ 
(กรกฎาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖) 

 

นายธนบดี  ศรีโคตร ประธานสภาเทศบาลฯ  ท่านสมาชิกสภา มีแก้ไขเพ่ิมเติมในส่วนที่ทางเจ้าหน้าที่ได้นำเสนอ
เป็นวีดีทัศน์ไปแล้วหรือไม่ในส่วนนี้ 

 

ที่ประชุม  ไม่มีผู้อภิปราย 
 

นายธนบดี  ศรีโคตร ประธานสภาเทศบาลฯ  ถ้าไม่มีเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๓.๒ รายงานผลการติดตามและ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -พ.ศ. 
๒๕๗๐) รอบท่ี ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เชิญผู้รับผิดชอบ 

นางสาวพวงเพ็ชร มาตรา ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เรียนท่านประธานสภาท่านรอง
ประธานสภาท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน ดิฉ ันนางสาวพวงเพ็ชร มาตรา ผู ้อำนวยการกอง
ยุทธศาสตร์และงบประมาณตามที ่ท ่านนายกเทศมนตรีได้
มอบหมายให้รายงานการติดตามและประเมินผลแผนต่อสภาซึ่ง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนการ
พัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่สามพ.ศ. 2561 ข้อ 
30(5)กำหนดให้ผู ้บริหารท้องถิ ่นเสนอ ผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อสภาและคณะกรรมการ พัฒนาพร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
ในที่เปิดเผยภายใน 15 วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผล
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การติดตามและประเมินผลแผนโดยต้องปิดประกาศโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่า 30 วันภายในเดือนธันวาคมของทุกปีดังนั้นเพื่อให้
การ ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยขั้นต้นที่กล่าว
มาซึ ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้
ติดตามและประเมินผลไป  เมื่อ 13 พฤศจิกายน 2566 พร้อม
ทั้งรายงานผลการติดตาม  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบซึ่งเอกสาร
ได้แจกให้ท่านสมาชิก สภาแล้ว รายละเอียดขออนุญาตนำเสนอ
เป็นวิดิทัศน์ 

 

ที่ประชุม  ชมการนำเสนอวิดิทัศน์รายงานผลการติดตามและติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -พ.ศ. ๒๕๗๐)   
รอบท่ี ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 

 

นายธนบดี  ศรีโคตร ประธานสภาเทศบาลฯ   ท่านสมาชิกสภา มีเพ่ิมเติมในส่วนที่ทางเจ้าหน้าที่ได้นำเสนอเป็น
วิดิทัศน์ไปแล้วหรือไม่ในส่วนนี้   

 

ที่ประชุม  ไม่มีผู้อภิปราย 
 

นายธนบดี  ศรีโคตร ประธานสภาเทศบาลฯ   เข้าสู่วาระท่ี 3.3 เชิญท่านผู้อำนวยการกองการศึกษา 
นางดารณี มนตรีบุตร ผู้อำนวยการกองการศึกษา เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิก

สภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางดารณี 
มนตรีบุตร ผู้อำนวยการกองการศึกษา เนื่องจากกองการศึกษา
เทศบาลตำบลหนองกุงศรีม ีความจำเป็นที ่จะต ้องแต่งตั้ง
ประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติตามระเบียบ
หนังสือด่วนที ่ส ุดที ่ มท 0816.2 / ว 5232 ลงวันที ่ 2 
กันยายน 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งแต่ละศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ห้าปีแล้วจะต้องมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาซึ่ง
ตามระเบียบข้อ 4 ให้แต่งตั้งผู้แทนสภาท้องถิ่นที่คณะกรรมการ
สถานศึกษา คัดเลือกแห่งละสองท่านซึ่งนำเรียนและขออนุญาต
ท่านได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน 
พัฒนาการศึกษา ดังนี้ 
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา
ห้าปีพ.ศ. 2566 ถึงพ.ศ. 2570 ของเทศบาลตำบลหนองกุงศรี
ได้แก่ ชุดที่หนึ่ง  

1.นายธนบดี ศรีโคตร ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองกุง
ศรี เป็นกรรมการ  

2. นายทองพูน  นนท์ตรี     รองประธานสภาเทศบาลตำบล
หนองกุงศรี เป็นกรรมการ 

ชุดที่สอง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
การศึกษาห้าปีพ.ศ. 2566 ถึงพ.ศ. 2570 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หนองกุงศรี ได้แก่   

1. นายกฤษฎา ศิรินคร สมาชิกสภาเทศบาล เป็นกรรมการ  
2. นายไตรภพ คำตู้ สมาชิกสภาเทศบาล       เป็นกรรมการ 
 

ชุดที่สาม คณะกรรมการติดตามและประเมินผแผนพัฒนา
การศึกษาห้าปีพ.ศ. 2566 ถึงพ.ศ. 2570 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สะอาดนาดี ได้แก่  

1. นางวงเดือน  พันธ์สวัสดิ์ เลขานุการสภาเทศบาล เป็น
กรรมการ  

2.นายอภิว ันท์  น ้อยจ ันทร์  สมาช ิกสภาเทศบาล เป็น
กรรมการ 

 

ชุดที ่สี่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
การศึกษาห้าปีพ.ศ. 2566 ถึงพ.ศ. 2570 ศูนย์พัฒนาเด็กโพธิ์
ทอง ได้แก่ 

 1.นายบุญล้วน  ภ ูสมพงษ์   สมาช ิกสภาเทศบาล เป็น  
กรรมการ  

2.นายสุวรรณ์  บุษดี สมาชิกสภาเทศบาล  เป็นกรรมการ 
 

ชุดที่ห้า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
การศึกษาห้าปีพ.ศ. 2566 ถึงพ.ศ. 2570 ศูนย์พัฒนาเด็กบ้าน
หนองริวหนัง ได้แก่ 

 1.นายคำพอง วงค ์ว ิพ ัฒน์  สมาช ิกสภาเทศบาล เป็น
กรรมการ 

 2. นางคะนอง ภูนารี สมาชิกสภาเทศบาล  เป็นกรรมการ 
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ทั้งนี ้ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
การศึกษาไปสู่การปฏิบัติมีอำนาจหน้าที่ดังนี้   

1.กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผล 
2.ดำเนินการติดตามและประเมินผล 
3.รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ ติดตามและ

ประเมินผลต่อหัวหน้าสถานศึกษาเพื่อให้หัวหน้าสถานศึกษา
เสนอต ่อคณะผ ู ้บร ิหาร การศ ึกษาศ ูนย ์พ ัฒนาเด ็กเล็ก
คณะกรรมการการศึกษาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหาร
ท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชน
ในท้องถิ่นได้ทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยภาคเรียนละหนึ่งครั้ง
ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน 
   4.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติ
ตามท่ีเห็นสมควร จึงนำเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

นายธนบดีศรีโคตร ประธานสภาเทศบาลฯ ในเรื่องของการติดตามและประเมินผลแผนการศึกษาถือว่าสภา
นั้นได้รับทราบแล้วมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มี
เข ้าส ู ่ระเบียบวาระที่  3.4 ขออนุญาตสอบถามไปยังท่าน
ผู้อำนวยการกองคลังตอนนี้ทุนสำรองเราอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ 
เชิญท่านผู้อำนวยการกองคลัง 

นางจงกลณี  กุลชนะรงค์ ผู้อำนวยการกองคลัง  เรียนท่านประธานสภาท่านรองประธานสภาท่านสมาชิกสภา   
ผู้ทรงเกียรติและผู ้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางจงกลณี      
กุลชนะรงค์ ผู้อำนวยการกองคลัง ขออนุญาตนำเรียนถึงสถานะ
การเงิน เงินทุนสำรองเงินสะสมของเทศบาลของเรา ณ ปัจจุบัน
ขณะนี้ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2566 และมาคำนวณใหม่ของ
พรบ.การเงินล่าสุด เรามีเงินสะสมใช้ได้ 754 ,486 บาท 
เงินทุนสำรองเงินสะสม 10 ,681,710.75 บาท ทั ้งนี ้เมื่อ
คำนวณพิสูจน์ยอดตามระเบียบต้องไม่น้อยกว่าห้าล้านบาท   
เมื่อคำนวณเสร็จแล้วเราติดลบอยู่ที ่ 5 ,309,718.92 บาท         
จึงขออนุญาตนำเรียนต่อสภาทราบ 

นายธนบดีศรีโคตร ประธานสภาเทศบาลฯ   ท่านสมาชิกมีข้ออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ในส่วนนี้เข้าสู่ระเบียบ
วาระที่ 3.5 ในระยะห้วงไตรมาสที่หนึ่งสิ่งที่ท่านจะทำท่านนั้น
จะทำอะไรบ้างในส่วนของไตรมาสแรกเชิญท่านรองปลัด 
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นางภัทริกา ต่างใจเย็น รองปลัดเทศบาลตำบลหนองกุงศรี  เรียนท่านประธานสภาท่านรองประธานสภาท่าน
สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู ้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน    
นางภัทริกา ต่างใจเย็น รองปลัดเทศบาลตำบลหนองกุงศรี       
ในเรื่องของงบประมาณที่ปี 2567 ก็ถือว่าทางเทศบาลของเรา 
ได้ตั้งงบประมาณตามที่ระเบียบงบประมาณนั้นตอนนี้ถือว่าการ
วางแผนในการตั้งงบประมาณอย่างเช่นปีที่แล้วคือเราจะตั้งงบ
เกินดุลถ้าเปรียบเทียบกับรายรับที่เรารับจริง เมื่อปีที่แล้ว คือเรา
ตั ้งงบประมาณไว้ที ่ 84 ,000,000 บาท แต่เงินเข้าอย ู ่ที่  
75,000,000 บาท ก็ยังถือว่าเงินนั้นขาดดุลอยู่ในปีนี้ก็เช่นกัน
ที่เราได้ตั้งงบประมาณไว้ที่ 89,000,000 บาท ประมาณการ
ว่าเงินคงจะเข้าไม่ครบตามจำนวนซึ่งตอนนี้ในการวางแผนของ
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2567 ก็คงจะเป็นการกันไว้
อย่าใช้เกินกับ ประมาณที่เรารับในปีที่แล้วถ้าเป็นช่วงไตรมาส
สุดท้ายก็คงจะพอประมาณกันได้ แต่ในไตรมาสแรกถ้าเงินเข้า
ในช่วงนี้เรายังใช้จ่ายงบประมาณอยู่กับค่าตอบแทนของสมาชิก
สภาและเป็นเงินเดือนของข้าราชการถ้าตามระเบียบก็จะเป็น
การกันเงินร้อยละ 10 ในส่วนของตามระเบียบงบประมาณที่
เป็น สาธารณภัยคือเราคำนวณแล้วจะอยู่ที ่ 17 ,000,000 
บาท ซึ่งในบัญชีของเราเงินของเราในบัญชีทุกบัญชีมีอยู ่แค่ 
13,000,000 บาท ซึ่งไตรมาสแรกเราก็มีเงินเข้ามาได้จ่ายไป
ในค่าตอบแทนเงินเดือนของข้าราชการแต่เทศบาลตำบลหนอง
กุงศรี มี ลูกจ้างประจำซึ่งลาออกอยู่สองท่านคือคุณไชยาและ
คุณทองพูนสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมซึ่งในการที่จะ
จ่ายเงินค่าบำเหน็จให้กับลูกจ้างประจำที่ได้ลาออกจากราชการ
หรือเกษียณอายุราชการเป็นเงินของรายได้เทศบาลเองซึ่งสอง
ท่านนี้ จะต้องจ่ายอยู่ที่ 700,000 กว่าบาทซึ่งในเทศบัญญัติ 
เราได้อนุมัติจ่ายให้กับนายไชยาอยู่ที่ 300 ,000 กว่าบาทซึ่ง
ในตอนนี้ตามตัวเลขเราได้กำหนดไปแล้วแต่ยอดเงินที่เราจะจ่าย
คือเราต้องรอเงินงบประมาณเข้าคือเป็นการรอว่าเรานั ้นจะ
ได้รับงบประมาณเพิ่มเติมน่าจะเป็นไตรมาสที่สองที่เราจะจ่าย
ได้ซึ ่งในตอนนี้เราจะเป็นการเตรียมเงินที ่จัดกิจกรรม ที่เป็น
ประเพณีงานลอยกระทงสามแสนและในห้วงเดือนธันวาคมก็จะ
มีกิจกรรมที่เราจะต้องทำก็คืองานกีฬาและงานเจ้าปู ่กุงศรี   
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รวมถึงงานวันเด็กที่รวมไปถึงเดือนมกราคมก็คิดว่าช่วงนี้ก็คือจะ
เป็นการจ่ายเงินในกรณีที่มีการกำหนดในเรื่องของประเพณีเป็น
ส่วนใหญ่และในค่าตอบแทน ส่วนไตรมาสต่อไปก็คงจะเป็นการ
วางแผนแล้วไว้ว่าถ้าไม่มีเหตุจำเป็นที่เราจะต้องใช้เร่งด่วนตามที่
ได้นำเรียนไว้แต่การประชุมครั้งที่แล้วว่าจะดูเรื ่องการใช้งบ
โครงการที่ทางสภาขอเรื่องถนนหนทางดูแลความสะดวกของ
ประชาชนแต่ทั้งนี้ความคาดหมายอีกอย่างเราได้ของบประมาณ
ผ่านทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและงบอื่นๆที่เราจะขอเงิน
อุดหนุนจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จังหวัดก็คงจะนำเรียนเพ่ือ
ทราบร่วมกันว่า ณ ตอนนี้สถานะการเงินการคลังของเราก็อยู่ที่
เรายังประคับประคองกันไปก่อนก็คงจะเป็นในช่วงไตรมาส
ต่อไปจึงขอนำเรียนให้ทางสภาและท่ีประชุมได้รับทราบร่วมกัน 

นายธนบดีศรีโคตร ประธานสภาเทศบาลฯ     ในส่วนของไตรมาสที่หนึ่งก็คงจะเป็นอย่างที่ท่านรองปลัดได้
ชี้แจงไป ก็ขอฝากไว้ ถ้าเกิดมีงบประมาณที่พอจะทำโครงสร้าง
พื้นฐานได้ก็ขอให้ดำเนินการเร่งให้ด้วยในส่วนของที่ทางสภาได้
ตั ้งไว้ในส่วนของโครงสร้างพื ้นฐานนั้นก็อยากจะฝากไว้ด้วย      
มีเรื่องเพ่ือทราบเพ่ิมเติมหรือไม่ ทางคณะผู้บริหารมีหรือไม ่เชิญ
ท่านรองนายกฯ 

นายนิคม อรรคเศษฐัง  รองนายกเทศมนตรีฯ  เรียนท่านประธานสภาท่านรองประธานสภาท่านสมาชิกสภาผู้
ทรงเก ียรต ิและผ ู ้ เข ้าร ่วมประช ุมท ุกท ่าน ผมนายน ิคม          
อรรคเศรษฐัง รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองกุงศรี ตามที่ทาง
ท่านสภาได้สอบถามในเรื่องถ้าหากปีงบประมาณจะดำเนินการ
ในช่วงไตรมาสแรกนั้นอย่างไรถ้ามีงบประมาณยังไงก็ต้องเรียน
ให้ทางสภาได้ทราบเพราะว่าทางผมก็ตามเกือบทุกอาทิตย์ก็ได้
สอบถามกับทางท่านรองปลัด และผอ. กองคลังถ้ามีงบประมาณ
เข้าพอที่จะทำได้ผมก็จะได้ปรึกษากับทางสภาว่าจะเอาอย่างไร 
ในส่วนตรงไหนก่อนเป็นหลักเท่าที่มองดูตอนนี้ก็มองอยู่สองเส้น
ในส่วนของถนนหนทางที่คุยกับพี่น้องชาวบ้านไว้แล้วและใน
เร ื ่องของบ่อขยะ ถ ้าย ังไงมีงบประมาณเพียงพอก็จะได้
ดำเนินการและแจ้งให้กับทางสภาได้รับทราบและได้ปรึกษากับ
ทางสภาอีกครั้งว่าจะเอายังไงต่อไป 
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นายธนบดีศรีโคตร ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพ่ือ
พิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี 4                             เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

นายธนบดีศรีโคตร ประธานสภาเทศบาลฯ   ขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
4.1 ญัตติขอความเห็นชอบรับพัสด ุกรณีมีผ ู ้อ ุท ิศให ้เป็น
กรรมสิทธิ์ 
- ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเลื ่อนที ่ ๓๔๐ วัตต์ 
จำนวน ๑ ชุด จากสำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์ 
- คอมพิวเตอร์แบบพกพา ยี่ห้อ Acer จำนวน ๒ เครื่อง จาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลหนองกุงศรี เชิญท่าน
รองนายกเป็นผู้อภิปราย 

นายนิคม  อรรคเศษฐัง รองนายกเทศมนตรีฯ     เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองกุงศรี ข้าพเจ้า
นายนิคม   อรรคเศษฐัง  รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองกุงศรี 
เป็นผู้ได้รับมอบหมายให้แถลงญัตติ หรืออภิปราย ชี้แจงแทน
นายกเทศมนตรีตำบลหนองกุงศรี สืบเนื่องด้วยเทศบาลตำบล
หนองกุงศรี ได้รับพัสดุกรณีมีผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์ ดังนี้  
  ๑. ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเลื่อนที่ ๓๔๐ วัตต์ 
จำนวน ๑ ชุด จากสำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์ 
  ๒. คอมพิวเตอร์แบบพกพา ยี ่ห้อ Acer จำนวน ๒ เครื ่อง     
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองกุงศรี                                                         

       ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งกำหนดว่า 
การรับเอาพัสดุที่มีผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์ กรณีที่มีเงื่อนไขหรือ
มีภาระติดพันจะส่งผลต่อการใช้จ่ายงบประมาณ จะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น จึงได้เสนอญัตตินี้เพื ่อให้สภา
เทศบาลได้โปรดพิจารณาและมีมติเห็นชอบต่อไป 

นายธนบดี  ศรีโคตร ประธานสภาเทศบาล  ผมจะได้ขอมติเห็นชอบรับพัสดุทั้ง 2 ทั้งเครื่องสูบน้ำระบบ
พลังงานแสงอาทิตย์ทั ้งคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 2 
เครื่องจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองกุงศรี 
มีท่านใดอภิปรายหรือไม่ 

 

ที่ประชุม                                         ไม่มีผู้อภิปราย 
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นายธนบดี  ศรีโคตร ประธานสภาเทศบาลฯ   ถ้าไม่ม ีท ่านใดเสนอผมจะขอมติที ่ประชุม สมาชิกท่านใด 
เห็นชอบรับพัสดุกรณีมีผู ้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์  ระบบสูบน้ำ
พลังงานแสงอาทิตย์แบบเลื่อนที่ ๓๔๐ วัตต์ จำนวน ๑ ชุด จาก
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์โปรดยกมือ 

 
มตทิี่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์จำนวน 12 เสียง รับพัสดุกรณีมีผู้อุทิศให้

เป็นกรรมสิทธิ์ ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเลื่อนที่ 
๓๔๐ วัตต์ จำนวน ๑ ชุด จากสำนักงานพลังงานจังหวัด
กาฬสินธุ์ 

นายธนบดี  ศรีโคตร ประธานสภาเทศบาลฯ   สมาชิกท่านใด เห็นชอบรับพัสดุกรณีมีผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์
คอมพ ิวเตอร ์แบบพกพา ย ี ่ห ้อ Acer จำนวน ๒ เคร ื ่อง           
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลหนองกุงศรี       
โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์จำนวน 12 เสียง รับพัสดุกรณีมีผู้อุทิศ   
ให้เป็นกรรมสิทธิ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา ยี่ห้อ Acer จำนวน       
๒ เครื ่อง จากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบล     
หนองกุงศร ี

 
นายธนบดี  ศรีโคตร ประธานสภาเทศบาลฯ 4.๒ ญัตติขออนุมัติคืนเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จ่ายเกิน 

โดยจ่ายขาดจากเงินสะสมเชิญท่านรองนายกเทศมนตรี 
นายนิคม  อรรคเศษฐัง  รองนายกเทศมนตรี เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองกุงศรี ข้าพเจ้า   

นายนิคม   อรรคเศษฐัง  รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองกุงศรี 
เป็นผู้ได้รับมอบหมายให้แถลงญัตติ หรืออภิปราย ชี้แจงแทน
นายกเทศมนตรีตำบลหนองกุงศรี  

       สืบเนื่องด้วยเทศบาลตำบลหนองกุงศรี ได้รับชำระภาษีที่ดิน
และสิ ่งปลูกสร้างของ นายจำลอง ภูนวนทา เมื ่อวันที ่  ๓๐  
มิถุนายน  ๒๕๖๖  ใบเสร็จรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                     
เลขที่  RCPTP-๐๐๐๒๑๗/๖๖ จำนวนเงิน ๖,๕๘๑.๓๙ บาท  
(หกพันห้าร้อยแปดสิบเอ็ดบาทสามสิบเก้าสตางค์)  และบริษัทปิ
โตรเลี่ยมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด  ได้ชำระค่าภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้างโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยหมายเลขบัญชี  ๔๔๖ - 
๑๑๒ - ๙๗๑๓  สาขาหนองกุงศรี  เมื ่อวันที ่  ๖  กันยายน  
๒๕๖๖  จำนวนเงิน  ๖,๕๘๑.๓๙ บาท (หกพันห้าร้อยแปดสิบ
เอ็ดบาทสามสิบเก้าสตางค์) เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง นั้น   ปรากฏว่าตรวจสอบข้อมูลแล้วมีการชำระภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๒ ครั้ง  
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  เนื่องจากเป็นการขอคืนเงินภายหลังปีงบประมาณที่รับ
เงินรายรับ จึงต้องขออนุมัติคืนเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่
จ ่ ายเก ินโดยจ ่ายขาดจากเง ินสะสม ตามข ้อ ๑๐๕ (๒)                             
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.25๖๖ ให้แก่บริษัทปิโตรเลี่ยม
ไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด  จำนวนเงิน ๖ ,๕๘๑.๓๙  บาท  (หก
พันห้าร้อยแปดสิบเอ็ดบาทสามสิบเก้าสตางค์) โดยจ่ายขาดจาก
เงินสะสม จึงได้เสนอญัตติน ี ้ เพื ่อให้สภาเทศบาลได้โปรด
พิจารณาและมีมติอนุมัติต่อไป 

นายธนบดี ศรีโคตร ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอบคุณท่านรองนายกเทศมนตรี มีท่านสมาชิกท่านใดจะ
อภิปรายหรือไม่ 

 

ที่ประชุม ไม่มีผู้อภิปราย 
 

นายธนบดี ศรีโคตร ประธานสภาเทศบาลฯ ถ้าไม่มีท่านใดอภิปรายผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด 
เห็นควรให้ขออนุมัติคืนเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จ่ายเกิน 
โดยจ่ายขาดจากเงินสะสม โปรดยกมือ  

 

มติที่ประชุม  อนุมัติเป็นเอกฉันท์จำนวน 12 เสียง ให้อนุมัติคืนเงินภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างที่จ่ายเกิน โดยจ่ายขาดจากเงินสะสม 

 

นายธนบดี ศรีโคตร ประธานสภาเทศบาลฯ    ผมขอพักการประชุมเพื่อให้ท่านสมาชิกได้พักรับประทานอาหาร
เที่ยง 

 
 

-พักการประชุม ๑๒.๐๐น. – ๑๓.30 น.- 
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นายธนบดี  ศรีโคตร ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่ออ่ืนๆ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5                                เรื่องอ่ืนๆ 

นายธนบดี  ศรีโคตร ประธานสภาเทศบาลฯ  ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ ท่านใดมีเรื่องอื่นๆเพิ่มเติมหรือไม่ 
เชิญท่านคะนอง  ภูนารี 

นางคะนองภูนารี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกุงศรีเขต 2  เรียนท่านประธานสภาท่านรองประธานสภา 
สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ท่านรองนายกเทศมนตรีคณะผู้บริหาร
และผู ้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในวาระอื ่นๆ ดิฉันมี 2 เรื ่อง 
อยากจะฝากท่านประธานถึงคณะผู้บริหาร  

    เรื่องที่ ๑ มีถนนชำรุดอยู่ข้างโรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์
บำรุง ด้านทิศตะวันออกหลุมลึกประมาณ 20-๓๐ เซนติเมตร
อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ อยากจะให้ช่วยไปซ่อมแซมส่วนตรงนี้
ด้วย  

    เรื่องที่ 2 เนื่องจากที่ได้ขออนุมัติรถแบ็คโฮขนาดเล็ก ไปกลบ
ดินและ ได้นำไปกลบดินที่ศูนย์เด็กเล็กโพธิ์ทองวันนั้นมีฝนตก
หนักทำให้ไม่สามารถเกลี่ยดินที่ขรุขระนั้นได้บริเวณข้างหนอง
ใหญ่ อยากจะขอความอนุเคราะห์รถคันเล็กคันเดิมช่วยไปเกลี่ย
ดินตรงนั้นด้วย 

นายธนบดี  ศรีโคตร ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอบคุณท่านคะนอง  ภูนารี มีท่านใดเพิ่มเติมหรือไม่เรื่องอื่นๆ
เชิญ เชิญท่านผู้อำนวยการกองคลัง 

นางจงกลนี กุลชนะรงค์ ผู้อำนวยการกองคลัง  เรียนท่านประธานสภา  ท่านรองประธานสภา  ท่านสมาชิกสภา
ผู ้ทรงเกียรติ ท่านรองนายกเทศมนตรี  คณะผู ้บริหาร และ
ผู ้ เข ้าร ่วมประช ุมทุกท่าน ด ิฉ ันนางจงกลนี ก ุลชนะรงค์  
ผู้อำนวยการกองคลัง ขออนุญาตในวาระ อื่นๆ แจ้งให้ที่ประชุม
ได้รับทราบคือเรื่องที่ ๑ ในวันที่ 21-23 คือเริ่มวันพรุ่งนี้ ทาง
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ ์ จะเข้าทำการ
ตรวจสอบงบการเงินประจำปีของเรามีการ กำหนดเบื้องต้น 3 
วัน ว่าจะแล้วเสร็จไหมหรืออาจจะขยายต่อก็ค่อยคุยกันอีก ครั้ง 

 เรื่องที่ 2 คือ กองคลังรวมกับทุกสำนักกองได้สำรวจครุภัณฑ์
ประจำปี 2566 ที ่ผ ่านมา แล้วก็ม ีการสรุปข้อเท็จจริงใน
เบื้องต้น มีครุภัณฑ์หลายรายการที่จำเป็นต้องขายทอดตลาด 
เช่นรถแทรกเตอร์ฟาร์มที่เป็นครุภัณฑ์ที่ชิ้นใหญ่ที่สุด จะทำการ
ขายทอดตลาดโดยวิธีการประมูลครั้งนี้เราก็จะได้ขออนุญาต
แต่งตั ้ง คำสั ่งคณะกรรมการประเมินราคากลาง ทั ้งจาก
เจ้าหน้าที่เราเองและผู้มีทักษะจากบุคคลภายนอกมาร่วมกัน
ประเมินมูลค่าว่าเราจะร่วมกันประมูลเริ ่มต้นที่ราคาเท่าไหร่ 
หลังจากนั ้นก็จะทำการประกาศเชิญชวนผู ้ที ่สนใจเข้าร่วม
ประมูล ซื้อขายต่อไป 



-14- 
 

 เรื่องที่ ๓ รายงานสถานะลูกหนี้ภาษีเทศบาล ณ วันนี้วันที่ 20 
พฤศจิกายน 2566 ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ลูกหนี้
ของปี 2564 ตอนนี้ ยังเหลืออยู่ที่ 8 ราย จำนวน 2,600 บาท  

 ปี 2565 จำนวน 33 ราย จำนวน 58,000 บาท  
 ปี 2566 จำนวน 43 ราย จำนวน 139,950 บาท  
 นี่คือลูกหนี้ภาษีท่ีค้างอยู่ ณ ปัจจุบัน ส่วนลูกหนี้ภาษีป้าย  ปี  

256๔- 2565- 2566 ปีละ 1 ราย รวมยอดลูกหนี ้ทั ้งสิ้น 
212,372 บาท ที่เรายังไม่ได้รับชำระ ณ ปัจจุบันก็อยากเรียน
ประชาส ัมพันธ ์ ไปย ั งท ุกท ่ านอ ีกช ่องทางหน ึ ่ ง ช ่วยกัน
ประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนผู้ซึ่งเป็นผู้ชำระภาษีให้เข้า
มาชำระภาษีด้วย ช่วยกันคนละไม้ละมือ 

นายธนบดี  ศรีโคตร ประธานสภาเทศบาลฯ  เรื่องภาษีท่านใดที่มีญาติพี่น้องที่จะต้องชำระภาษี แจ้งให้มา
ชำระภาษีด้วยเรื่องอ่ืนๆ มีเพ่ิมเตมิหรือไม่ เชิญท่านผู้อำนวยการ
กองสวัสดิการสังคม 

นางสาวจรรยาพร  โตรอด  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา คณะ
ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวจรรยาพร 
โตรอด ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ขอนำเรียนว่าพรุ่งนี้
ทางกองสวัสดิการสังคมจะดำเนินการเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ  ใน
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เรื่องเกี่ยวกับการสอนอาชีพการ
ทำขนมให้แก่ผู ้สูงอายุ กราบเรียนเชิญท่านประธานสภาท่าน
สมาชิกสภา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุในวัน
พรุ่งนี้ 

 ส่วนเรื่องที ่ 2 ตอนนี้กองสวัสดิการสังคมรับยืนยันสิทธิ ์ของ
ผู้สูงอายุรายใหม่ ผู้สูงอายุที่เกิดตั้งแต่ 2 กันยายน พ.ศ 2508 
ถึงวันที่ 1 กันยายน 2507 ผู้ที ่มีอายุ 59 ปี หรือผู้มีอายุจะ
ครบ 60 ปี ตอนนี้ทางกองสวัสดิการสังคมก็ได้ออกพื้นที่เพื่อให้
บริการผู้สูงอายุทุกท่านผู้สูงอายุทุกท่านก็เข้ามาเกือบเต็มแล้ว 
ทั ้งหมดรายใหม่ของปีนี ้มีอยู่ 143 ท่าน ตอนนี้เข้ามาเกือบ 
80% แล้ว ในส่วนที่เหลือทางกองก็จะได้ดำเนินการเก็บตกอีก 
อยากประชาสัมพันธ์เผื่อท่านสมาชิกสภาหรือทางผู้สูงอายุได้
สอบถามทางเราก็จะได้รีบดำเนินการรับลงทะเบียนคีย์เข้าใน
ระบบขอรับงบประมาณ  เพราะว่าผู้สูงอายุที่มีอายุ 59 ปีพอ
อายุครบ 60 ปี เดือนถัดไปสมมุติว่าเดือนมกราคม มีอายุครบ 
60 ปีก็จะได้ในเดือนกุมภาพันธ์ เงินเบี้ยยังชีพก็จะเข้าเลขบัญชี
ทันทีเลย ในห้วงของขั ้นบันไดก็เหมือนกัน จาก 69 -70 
เมื่อก่อนเขาจะจ่ายเป็น ปีงบประมาณแต่ตอนนี้เขาจ่ายในเดือน
ถัดไปเลย สมมุติว่าผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 70 ปี ในเดือนเมษายน 
กรมบัญชีกลางก็จะโอนจ่ายในเดือนถัดไปคือเดือนพฤษภาคม 
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700 บาท 800 บาท 1,000 บาท สมมุติอายุครบ 80 ปี 90 
ปีก็จะโอนจ่ายในเดือนถัดไปโดยไม่ต้องรอปีงบประมาณตามที่
ระเบียบออกมาใหม่ 

นายธนบดี  ศรีโคตร ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอบคุณท่านผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม มีท่านใดเพิ่มเติม
หรือไม ่

นายประวิทย์  พงษ์อุดทา ผู้อำนวยการกองช่าง  เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิก
สภา ท่านรองนายกเทศมนตรี คณะผู ้บริหาร และผู ้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ผมนายประวิทย์  พงษ์อุดทา ผู ้อำนวยการ    
กองช่าง ขออนุญาตนำเรียนในส่วน ของท่านคะนอง  ภูนารี         
ขออนุญาตเอ่ยนามท่าน ช่วงนี้รถเครื่องจักรของเรารถตักหน้า
ขุดหลังอยู่ในช่วงของการซ่อม ถ้าซ่อมเสร็จก็จะดำเนินการตาม
แผนงาน และในส่วนของทางเข้าตลาดสดนั้น ทางเทศบาลของ
เราได ้ร่วมกับทางการประปาส่วนภูมิภาค วันนี้ก็ได้ประสานกับ
ทางการประปาว่าให้มาตรวจสอบตรงจุดที่ซ่อมว่ามีรอยรั่วซึม
อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีทางการประปาก็จะร่วมกับทางเทศบาลของ
เรานำวัสดุไปถม  ถมเสร็จก็รออัดแน่นแล้วค่อยทำผิวจราจร
ต่อไป เพราะว่าทางการประปาได้ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วรอดู
ผลว่าน้ำจะรั่วซึมอีกหรือเปล่า ก็เลยยังไม่ได้ถม ก็ เลยปิดกั้น
การจราจรไว้ก่อนต้องขออนุญาตประชาสัมพันธ์ด้วย 

นายธนบดี  ศรีโคตร ประธานสภาเทศบาลฯ  อีกซอยหนึ่ง ซอยไหนนะท่านรองนายกฯที่เขาลง Facebook 
ข้างชาพะยอม 

นายนิคม  อรรคเศษฐัง รองนายกเทศมนตรีฯ   เรียนท่านประธานสภา ที่เขาลง Facebook กรณีปลูกต้นกล้วย
ริมฟุตบาท 2 ร้านนี้อยู่ติดกัน ร้านสุริยาก็ร้องร้านที่ปลูกต้น
กล้วยร้านที่ปลูกต้นกล้วยก็ร้องร้านสุริยา มีอีกเรื ่องหนึ่งฝาก
ท่านผู ้อำนวยการกองช่างพี ่น้องบ้านโนนศิลาบอกว่าไฟไม่
ออกเป็น 10 เดือนแล้ว ซึ่งเป็นของกรมทางหลวงไม่ใช่ของเรา 
ให้ท่านลองไปตรวจสอบและทำหนังสือแจ้งกรมทางหลวง ตาม
เรื่องให้ด้วย 

นายธนบดี  ศรีโคตร  ประธานสภาเทศบาลฯ  เชิญท่านผู้อำนวยการกองช่าง 
นายประวิทย์ พงษ์อุดทา  ผู้อำนวยการกองช่าง  ขออนุญาตนำเรียนชี้แจงเบื้องต้นในส่วนของผู้ร้อง ขออนุญาต

เอ่ยชื่อซอยยายเมียดที่น้ำท่วมขัง เบื้องต้นทางคณะกรรมการได้
ไปตรวจสอบข้อเท็จจริง เป็นข้อสันนิษฐานว่าน้ำมาจากไหน จุด
ที่น้ำท่วมขังตลอดนั้นเป็นจุดที่ต่ำสุด ที่ด้านหลังนั้นก็เป็นที่น้ำ
ท่วมอยู่ทุกปีในช่วงฤดูฝนเพราะว่าด้านหลังเป็นที่ว่างเปล่าไม่มีที่
ระบายฝนตกน้ำก็จะขัง แล้วจุดตรงถนนของเราก็จะเป็นจุดต่ำ
ไม่รู้น้ำมาจากไหนแจ้งทางเจ้าของบ้านแล้ว เจ้าของบ้านก็แก้ไข
เบื้องต้นโดยการเอาปูนไปฉาบ ตอนนี้น้ำก็ยังซึมออกมาก็ไปดู 
ส่วนมากน้ำไหลมาจากที่สูง จะค่อยๆ ซึมเข้ามาเพราะว่าถนน
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ของเรามันต่ำ ทางเจ้าของบ้านก็พยายาม แก้ไขอยู่ ทีแรกนึกว่า
น้ำมาจากบ้านเรือนแต่เจ้าของบ้านก็แก้ไขแล้วน้ำก็ยังซึมออกมา
ท่วมถนนอยู่ ตอนนี้ก็หาวิธีแก้ไขอยู่ 

นายธนบดีศรี โคตร  ประธานสภาเทศบาลฯ  ก็ดูแลช่วยกัน ส่วนมากเดี ๋ยวนี ้ใช้โซเชียลร้องเรียนในเพจ    
ต่างๆ เขาโจมตีว่าเจ้าหน้าที่พูดไม่เพราะเขาอาจจะโทรไม่ถูก
เบอร์หรือเปล่าก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วย อีกเรื ่องหนึ ่งเรื ่อง
สุดท้ายได้ยินว่าท่านสมบูรณ์ นาสาทร จะทำหนังสือมาขอไฟไป
ลงที่ศาลเจ้าปู ่ว ่าจะจัดงาน แจ้งเพื ่อทราบเดี ๋ยวท่านก็จะลง
ประชุมชุมชนอยู่ เพราะว่าถ้าเทศบาลไปขอให้ก็จะไม่เสียค่าขอ
ไฟจำนวน 4,000 บาท หรือว่าจ่ายเหมือนเดิม ท่านสมบูรณ์
เข้าใจมาว่าถ้าเทศบาลขอให้จะไม่เสีย หรือเขาจะให้เราจ่ายให้
หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกัน ก็แจ้งเพื่อทราบในเรื่องอ่ืนๆ 
สุดท้าย มีท่านใดเพ่ิมเติมหรือไม่  

 

ที่ประชุม ไม่มีผู้อภิปราย 
 

นายธนบดีศรี โคตร  ประธานสภาเทศบาลฯ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมหนักใจเรื่องขยะใช่
ไหม เรื ่องขยะก็คุยเพิ ่มเติมกับท่านนายกนั่นแหละ ก็ขอไป
ประชาคมให้ม ันช ัดเจน แล ้วค ่อยทำแผนประชาคมออก
เพราะว่าปีก่อนก็ได้ยินข่าวว่ามีผู้ร้องเรียนร้องเรียนเรา เราก็ต้อง
คุยให้ถูกจุด ทางนิติกรมีเรื ่องเพิ ่มเติมหรือไม่ อีกครั ้งหนึ่ง 
ประชุมสภารอบหน้าคือเดือนกุมภาพันธ์ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้า
ร่วมประชุมสภาในสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ขอบคุณท่าน
สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ทางท่านคณะผู้บริหาร ทางเจ้าหน้าที่
ประจำท่านผู้อำนวยการกองทุกกองท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน ท่านเจ้าหน้าที่ที่ให้ความร่วมมือ ผมขอปิดการประชุม 

 

-เลิกประชุม เวลา 15.00 น.- 

 

 

 
 
 
 
 
 
 




